

Số: 177/KH-STP

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 4 năm 2020

**KẾ HOẠCH**  
**Thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2020**

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 22/1/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

**I. Mục đích, yêu cầu**

Góp phần hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 22/1/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn góp phần nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật của các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị có liên quan; nâng cao ý thức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc thực hiện và truyền tải các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân tại các huyện, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện nghèo, xã nghèo, thôn đặc biệt khó khăn ngoài xã nghèo phải bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng; đảm bảo tính toàn diện, chất lượng, đem lại hiệu quả thiết thực.

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và các chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, huyện nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội.

## II. Nội dung nhiệm vụ:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo và chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững của tỉnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh và các địa phương lồng ghép tuyên truyền các nội dung pháp luật có liên quan đến hỗ trợ chính sách giảm nghèo trong hoạt động thường xuyên của địa phương, đơn vị.

2. Tổ chức Triển khai Quyết định số 5101/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Xây dựng, phát chuyên trang, chuyên mục về trợ giúp pháp lý bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc trên Đài Truyền thanh cấp xã: Biên soạn chuyên mục về trợ giúp pháp lý bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số. Phối hợp với UBND các xã nghèo và các thôn, bản đặc biệt khó khăn thực hiện phát thanh chuyên mục về trợ giúp pháp lý trên hệ thống loa truyền thanh.

- Tổ chức các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn: Giới thiệu về đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý, hình thức thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền, nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý và các quy định liên quan về trợ giúp pháp lý tại các xã, thôn, bản nghèo và đặc biệt khó khăn.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý. Tổ chức tập huấn nội dung Luật trợ giúp pháp lý 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ những người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ, viên chức thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

- Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng (Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án), Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Ban Dân tộc, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức có liên quan quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Luật Trợ giúp pháp lý, mục đích, ý nghĩa vai trò, vị trí của hoạt động trợ giúp pháp lý trong cán bộ, hội viên của các ngành, đơn vị; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý nói chung cũng như cho các đối tượng là người nghèo, đồng bào dân

tộc thiểu số sống tại các xã nghèo, huyện nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội nói riêng.

3. Phối hợp với UBND các huyện, các xã được phân công đỡ đầu, hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo. Đánh giá hiệu quả thực hiện các mô hình phát triển kinh tế đã hỗ trợ đối với các gia đình hộ nghèo trong năm 2019. Nắm bắt nhu cầu, huy động các nguồn lực tiếp tục thực hiện hỗ trợ các mô hình và hoạt động giảm nghèo đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương và đơn vị.

### **III. Tổ chức thực hiện.**

Các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Giao Văn phòng Sở là đơn vị đầu mối, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc tổ chức thực hiện và đề xuất các biện pháp giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai Kế hoạch.

Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tham mưu, tổ chức lồng ghép triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và các chính sách về giảm nghèo nhanh, bền vững cho cán bộ, công chức, nhân dân trong quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương. Tham mưu giúp UBND huyện, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý theo Kế hoạch. Đồng thời, thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý ở địa phương về Sở Tư pháp./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc sở (b/c);
- Đ/c Hoàng Văn Truyền-PGD sở;
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, PBGDPL.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Văn Truyền**